

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๑๘/๒๐๒๓



๑๕.๔
๒๓ ก.พ. ๖๔
๑๔.๔๕

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ร.พ. 2678 รับ (ชื่อล.) รับ 23 ก.พ. 2564 8-4524
--

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) จาก พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๗๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๑๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) จาก พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๗๐ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) จาก พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๗๐ และอนุมัติให้ใช้กรอบวงเงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๓,๕๔๔,๑๓๓,๔๐๓ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท-เอก จำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๓๗ ทุน ที่เป็นการใช้กรอบวงเงินเดิมในส่วนที่เหลือ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการศึกษาต่อของผู้ที่ได้รับทุน และการเพิ่มอาจารย์และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโลกและเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน การลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาแรงงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทุกรักริถี เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรทำความเข้าใจในกลุ่มผู้สมัครเป้าหมายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการฯ และจุดเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะต่าง ๆ ในสถาบันต้นสังกัดที่ขาดแคลนอาจารย์ เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้รับทุนที่มีความมุ่งมั่นและความสนใจศึกษาต่อที่สอดคล้องกับความต้องการจัดการศึกษา และสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและองค์ความรู้ผู้ได้รับทุนในการพัฒนางานวิจัยในประเทศได้

/๒. ควรเร่งพัฒนา ...

๒. ควรเร่งพัฒนาเครือข่ายผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯ โดยส่งเสริมให้มีการทำวิจัยหลังปริญญาเอกแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary research) ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการฯ และร่วมกับผู้ที่ได้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผู้ที่มีศักยภาพสูง และสร้างโอกาสในการสร้างองค์ความรู้ในมุมมองใหม่ ๆ อย่างรอบด้าน

๓. ควรให้ความสำคัญกับการสรรหาผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเชิงรุกในสาขาที่ขาดแคลน และเร่งสำรวจสาขาที่มีผู้เกษียณอายุสูงในมหาวิทยาลัยทุกประเภท เพื่อให้สามารถจัดสรรทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาโครงการฯ

๔. ควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดสรรทุนอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม/วิจัยในต่างประเทศ และทุนสนับสนุนศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อต่อยอดการทำวิจัยเชิงลึกในต่างประเทศ (Post-doctoral) มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นโยบายต่อการต่อยอดความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล และการสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับศักยภาพของอาจารย์และมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรสร้างความเชื่อมโยงกับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถยกระดับศักยภาพของกำลังคนสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีเอกภาพ จนเกิดเป็นระบบนิเวศของการสร้างองค์ความรู้ขั้นสูงผ่านการวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการได้ (Transdisciplinary Research)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗

E-mail : kanda@nesdc.go.th